

Số: 07/BC-UBND

Hồng Lộc, ngày 18 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tổng kết việc thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp

Thực hiện văn bản số 2789/UBND-NV ngày 29/12/2023 của UBND huyện về việc báo cáo tổng kết việc thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp. UBND xã Hồng Lộc báo cáo kết quả thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ TRỰC TIẾP

1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội thuận lợi, khó khăn tác động đến việc thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp của công dân

Được sự quan tâm của tỉnh, của huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, sự phối hợp nhịp nhàng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, đoàn kết thống nhất cao trong quản lý điều hành của chính quyền cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Nhân dân trên toàn xã, nên kinh tế - xã hội năm 2023 của xã nhà đã đạt được những kết quả khả quan: Công tác quản lý đầu tư và xây dựng được tập trung chỉ đạo; lĩnh vực tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động văn hóa, xã hội hoạt động hiệu quả; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đặc biệt là xã nhà chúng ta đã thực hiện thành công, công tác tập trung tích tụ ruộng đất bằng hình thức chuyển đổi đất nông nghiệp lần 3. Những thuận lợi trên đã tác động đến việc thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp của công dân, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân; góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phấn khởi trước các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), tổ chức chính trị - xã hội và các hoạt động của địa phương. Bên cạnh những thuận lợi thì vẫn có những khó khăn tác động đến việc triển khai như tuyên truyền pháp luật về thực hiện dân chủ trực tiếp nhiều lúc, nhiều nơi chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao; kinh phí phân bổ thực hiện công tác tuyên truyền, pháp luật còn chưa được quan tâm.

2. Công tác ban hành văn bản triển khai, thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên UBND xã đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp như Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 về ban hành quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Hồng Lộc, Hướng dẫn phổ biến giáo dục pháp luật các quý I, II, III, IV năm 2023; các văn bản ban hành hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước tại các thôn.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ TRỰC TIẾP.

1. Kết quả triển khai thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp

Xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã về thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân; làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

Thực hiện công khai để Nhân dân biết được các nội dung để thực hiện thông qua nhiều hình thức như: niêm yết tại trụ sở UBND, họp dân, tiếp xúc cử tri; thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp của thôn với các nội dung quy định tại Luật Tiếp cận thông tin, Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành....

UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức cho Nhân dân tham gia nhiều ý kiến vào các nội dung quan trọng theo quy định trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định ban hành. Qua các ý kiến tham gia của Nhân dân, các chủ trương, chính sách ban hành của HĐND, UBND cụ thể, sát hợp hơn, đi vào cuộc sống của Nhân dân và có sức thuyết phục, được đông đảo Nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhân dân giám sát thông qua MTTQ và các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát thường xuyên đối với các công trình, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân

Bên cạnh đó, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật đến tầng lớp Nhân dân với các nội dung như: Hòa giải, khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết các mâu

thuần, tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, công tác giải tỏa đền bù các dự án trọng điểm, phòng chống bạo lực gia đình, pháp luật về đất đai, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, luật phòng chống tác hại của rượu bia,...

2. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về dân chủ trực tiếp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các hình thức tuyên truyền, vận động chưa đa dạng, thường xuyên, một số nội dung vẫn còn đang mang tính hình thức nên chưa phát huy hiệu quả nên người dân không có khả năng tiếp cận đầy đủ thông tin để thực hiện quyền của mình; các văn bản được niêm yết ở các đơn vị thôn chưa được bảo quản và cập nhật kịp thời; Các cuộc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri thành phần tham gia nhiều thôn còn chưa cao.

Công tác hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở chưa thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm để chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý kịp thời, còn nhiều hạn chế. Việc sơ kết, tổng kết hàng năm chưa biểu dương, khen thưởng nhân rộng được các điển hình, mô hình tốt trong việc thực hiện dân chủ ở xã, phường; chưa phát huy được sự tham gia tích cực, đồng đạo của Nhân dân trong các hoạt động giám sát, góp ý tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

3. Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền của Nhân dân tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và Trung ương.

Phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức hội nghị để Nhân dân bàn bạc thống nhất trước khi thực hiện, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của cộng đồng dân cư như: Xây dựng quy ước; tiêu chí xét hộ gia đình văn hóa; bình xét hộ nghèo hàng năm; kế hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà đại đoàn kết..... tổ chức cho Nhân dân góp ý, kiểm điểm các chức danh chủ chốt ở xã hàng năm theo quy định. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã được tổ chức theo định kỳ, đạt kết quả theo quy định.

4. Vấn đề công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, phản hồi ý kiến, kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân

UBND xã đặc chỉ đạo nghiêm việc công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, phản hồi ý kiến, kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo địa bàn theo quy định nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất

lượng và hiệu lực hoạt động của chính quyền, thực hiện dân chủ trực tiếp để Nhân dân bàn bạc và quyết định những công việc liên quan thiết thực với quyền lợi của Nhân dân

Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp của UBND xã Hồng Lộc, báo cáo UBND huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu : VPUBND xã, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Liên

